

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ  
(เบื้องต้น)



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

### เป้าหมาย

- ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
- ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
- ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
- ๔ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
- ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัด

- ๑ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) สำหรับประเทศไทย อยู่ใน ๑๐ ลำดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
- ๒ “ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security & Police Index)” อยู่ใน ๒๐ ลำดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
- ๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทธโศปกรณ์ แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ๔ การนำเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่เหมาะสมของประเทศไทย
- ๕ การพัฒนาโลก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

### ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๑	ด้านการเมือง	๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีสำนึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรีกษาหรือและการเคารพเสียงข้างน้อย // ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลกนิกร // เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ // เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง	ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล	ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
		๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี // ให้มีกลไกและมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์	ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p><b>๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม // ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด // ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง // ให้ได้นัการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p><b>๕ การสร้างรัฐธรรมภิบาล</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล // ให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล // ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ</b></p> <p>๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล</p>	<p>อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล</p>
๔	ด้านยุติธรรม	<p><b>๔ การปรับกระบวนการทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยิ่งขึ้นจากการปรับกระบวนการทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม // ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้นจากการปรับกระบวนการทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม // การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ // การกระทำผิดซ้ำลดลง // การกำหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำความผิด // การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ // การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ</b></p> <p>๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ</p>
๖	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p><b>๑ ทรัพยากรทางบก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</b> ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับกับคุณสมบัติของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ // สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน // มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ</li> <li>● <b>ทรัพยากรดิน</b> ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์</li> </ul>	<p><b>ประเด็นที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง</b></p> <p>๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ทรัพยากรแร่</b> // ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน // การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึง // คุณภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน/ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม</li> </ul> <p><b>๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b> // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ // มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ</p> <p><b>๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> // มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม // ลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ// สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>		
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p><b>๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p> <p>ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ // เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม // ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันร้องเฝ้าระวังการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๕ การพัฒนาการปกครอง</b> <b>ประเด็นที่ ๕ การพัฒนาการปกครอง</b> <b>บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม</b> ๕.๒การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ</p> <p><b>ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ</b> ๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ (มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม )</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ประกอบการ //เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>		
		<p><b>๒ ด้านการป้องปราม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ได้อย่างแท้จริง // ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ</p>		
		<p><b>๓ ด้านการปราบปราม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแห่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม</p>		
		<p><b>๔ ด้านการบริหารจัดการ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต <b>กลยุทธ</b> ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน //ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ //จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) //การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา</p>		



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

**เป้าหมาย**

- ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

**ตัวชี้วัด**

- ๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
- ๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
- ๓ ตัวชี้วัด ผลผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
- ๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

**ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ**

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	<p>๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน</p> <p>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวเพื่อให้จดจำ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล // การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล / คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด // การให้ข้อมูลและคำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ // การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสารซ้ำซ้อน สามารถดำเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่</b></p> <p><b>๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ</b> (พัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ)</p>	
		<p>๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง</p> <p>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าที่จำเป็น ไม่ซ้ำซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่และทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ //</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทย เชื่อมโลก</b></p> <p><b>๔.๒ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ</b> (ยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่น)</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
๔	ด้านยุติธรรม	<p>๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย</p> <p>๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้รับความยุติธรรมจากการดำเนินคดีพาณิชย์ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ</p> <p>๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน</p>		<p>ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่</p> <p>๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ (พัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ)</p>
๕	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๑.๑ ผลผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดทำแผนงานสำหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล</li> <li>● อุตสาหกรรมบริการ</li> <li>● อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องดำเนินการ ๓ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการประชาสัมพันธ์อาหารไทย</li> <li>● อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ</li> <li>● อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ</li> <li>● อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล</li> <li>● อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและพัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์ หรือผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา</li> <li>● อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งด้านสถานพยาบาล จำนวนแพทย์และพยาบาล และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)</li> <li>● การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา</li> </ul>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ มหาอำนาจทางการเกษตร</b> (เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b> (เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก</b> (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และจำเป็นต้องมีการสร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data</li> <li>● การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อำนวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกันได้ ไม่ว่าจะในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจากกฎเกณฑ์และนโยบายที่ปกป้องผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งจากการแข่งขัน</li> </ul> <p><b>๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค</li> <li>● Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย</li> <li>● พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค</li> <li>● ศูนย์วิจัยและพัฒนา</li> <li>● จัดอุปสรรคทางการค้า</li> <li>● ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ</li> <li>● พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค</li> </ul> <p><b>๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม // จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัยพัฒนา // ตั้งศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ</b></p>	<p>เอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก</b> ( ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่</b> (มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักรบการค้าที่เข้มแข็ง)</p>	
		<p><b>๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม</b></p> <p><b>๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล</b> (ขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ // ใช้ Big Data ภาคเกษตร // พัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming// พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา</p> <p><b>๒.๒ การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน</b> (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร // การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )</p> <p><b>๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)</li> <li>● การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม</li> </ul>	<p><b>ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่</b></p> <p><b>๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน</b> (จัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม การที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม)</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน</li> <li>● ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)</li> <li>● เงินบำนาญ ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ</li> <li>● การบริหารจัดการเก็บภาษี ควรมีการพิจารณารูปแบบขององค์กรจัดเก็บภาษีที่อิสระมาใช้</li> <li>● ระบบภาษี ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการทำให้ผู้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น</li> <li>● การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน</li> <li>● การสร้างควมมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำ</li> </ul>		
		<p><b>๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ</b></p> <p><b>๓.๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (high performance economic)</li> <li>● สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (more sustainable economic development)</li> <li>● สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA มีสมรรถนะสูง และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์</li> </ul> <p><b>๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ทำพันธกิจหลักที่ควรทำ มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ</li> <li>๒) ทำอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน</li> <li>๓) ทำอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล</li> <li>๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด</li> </ol> <p><b>๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)</b> ควรจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่ กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อาจพิจารณา ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีความพร้อมมารวมอยู่ในสำนักงานฯ นี้ ในการจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” นี้ ควรดำเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>เชื่อมโยง เชื่อมโลก</b></p> <p><b>๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ</b> <b>ทางเศรษฐกิจมหภาค</b> (พัฒนา นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกและการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะสมสำหรับการ ดำเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทย กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่ การเป็นชาติการค้าในอนาคต )</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>.....”</p> <p><b>๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs</b> มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ // เศรษฐกิจไทยจะ SME มีอาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ // SME ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดทำคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาครัฐกิจให้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล ภาครัฐในการนำไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p><b>๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ</b> มีระบบประเมินผลการ พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ได้ มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p>		
๖	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	<p><b>๒ ทรัพยากรน้ำ</b> // สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน ทรัพยากรน้ำ//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำต้นทุน รวมทั้งระบบการ กระจายน้ำ //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ //ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ</p> <p><b>๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b> // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ ขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย พิบัติทางธรรมชาติ //มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ ประเทศเป็นสำคัญ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว ระดับโลก</b></p> <p>๓.๔ ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ (ส่งเสริม ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงสำราญทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ลุ่มน้ำที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่ง ท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชม ธรรมชาติ)</p>
๗	ด้านสาธารณสุข	<p><b>๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ</b> ประเทศไทยมีความมั่งคั่งจากการนวดไทยและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว ระดับโลก</b></p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ โดยพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร จัดตั้งตลาดกลาง วัตถุประสงค์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย// พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับสหวิชาชีพใน PCC จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพื่อรองรับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ UNESCO และ ศึกษาการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แพทย์แผนไทยบัณฑิต และเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย พัฒนาคำร่าอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทย และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษา</p>		<p>๓.๓)ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล)</p>
๘	ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ //การวางระบบสนับสนุนการกระตุ้นการผลิต และเผยแพร่ “นวัตกรรม” ด้านการสื่อสาร ทั้งในระดับโครงข่ายการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างเสริมสติปัญญา สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องไทยในบริบทสังคมโลก มีขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออกไปสร้างรายได้ในระดับนานาชาติ //การพิจารณาปรับปรุงมาตรการภาษี และกลไกการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทางเลือกในเข้าถึง และการบริโภคเนื้อหาข่าวสารและข่าวสารที่หลากหลาย มีประโยชน์ รวมทั้งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของสาธารณชน //การจัดทำระบบการจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการบริหารโครงข่าย เทคโนโลยี และผลผลิตด้านเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างเสริมสติปัญญา และสร้างรายได้ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ //การส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>เชื่อมไทย เชื่อมโลก</b> ๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ในภูมิภาคที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด) ๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>
๑๐	ด้านพลังงาน	<p>๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย และแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จำหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายได้ตามแผนที่กำหนด //ต้องมีกติกากา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-กำกับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ //ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก</b> ๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้ มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่</p>	



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p><b>๔ โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า กำลังผลิตสำรองที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ</p>	<p>รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจังในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ)</p>	
		<p><b>๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกำกับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FIT หรือ Adder // เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า</p>		
		<p><b>๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // กิจการไฟฟ้าทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน // ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจำหน่าย // ส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail)</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทย เชื่อมโลก</b>  ๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก อย่างจริงจังในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ)</p>
		<p><b>๗ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // นำก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน // นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด</p>		
		<p><b>๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐</p>		
		<p><b>๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล</p>		

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ไม่โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม่โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม่โตเร็วของประเทศ</p>		
		<p><b>๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง // มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี // เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>		
		<p><b>๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ // หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม</p>		
		<p><b>๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๕,๐๐๐ โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ โดยในระยะแรกได้จัดทำเป็นแผน ๕ ปี</p>	<p>ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  ๔.๓พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก อย่างจริงจังในส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ)</p>	
		<p><b>๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย</b>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // ประเทศไทยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN // รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกำกับดูแลการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบครบวงจร // รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ตลอดจนมีแผนการจัดการและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม // อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีกำหนดแผนการลงทุนและการ</p>		



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		เปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลกำหนด		
		<p><b>๑๗/ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน</b>  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ประเทศไทยมีการกำหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน โดยมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ//มีการนำเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง</p>		

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**เป้าหมาย**

- ๑ **ใจ** มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสำนึกของความเป็นไทย รู้จักการพึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่าง มีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม
- ๒ **สติปัญญา** มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีทักษะชีวิต มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้านและความรู้รอบตัวสูง
- ๓ **กาย** มีพัฒนาการที่ตีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาพะที่ดีในทุกช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและมีพัฒนาการไม่สมวัย
- ๔ **สภาพแวดล้อม** ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล อบรม บ่มเพาะ ส่งสอนเยาวชนในครอบครัว ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ และสังคมที่มีความสุข

**ตัวชี้วัด**

- ๑ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนนมากกว่า ๐.๘๐
- ๒ Global Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ ๗๐
- ๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG๓) สูงกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์
- ๔ คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนน
- ๕ ตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

**ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ**

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๑	ด้านการเมือง	<p>๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีสำนึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย // ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร // เสริมสร้างและพัฒนา</p>		<p>ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์)</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ // เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</p> <p><b>๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม // ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด // ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง // ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม</b></p> <p>๑.๗การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริมเป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ)</p>
๓	ด้านกฎหมาย	<p><b>๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่ดี</b> <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ดีที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม</b></p> <p>๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท</p>	
๕	ด้านเศรษฐกิจ	<p><b>๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน</b></p> <p><b>๑.๑ ผลผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</b> มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค</li> <li>● Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย</li> <li>● พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค</li> <li>● ศูนย์วิจัยและพัฒนา</li> <li>● ขจัดอุปสรรคทางการค้า</li> <li>● ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ</li> <li>● พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค</li> </ul>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม</b></p> <p>๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย</b></p> <p>๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ</p>
๗	ด้านสาธารณสุข	<p><b>๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ // จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อกำหนด ขับเคลื่อน ติดตาม กำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ // มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับ</b></p>	<p><b>ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย</b></p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า // มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน // มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน ติดตามกำกับประเมินผล โดยดำเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ // กระจายอำนาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง // สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมที่ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ในสังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ // พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล // พัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ // พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ</p>	<p>ใจ สถิติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาพในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และมี “ทักษะด้านสุขภาพ” ที่เหมาะสม</p> <p>ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สถิติปัญญา และสังคม ๕.๑ การสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (พัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน)</p>	<p>ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สถิติปัญญา และสังคม ๕.๓การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี</p>
๘	ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ-สื่อ-เอกชน-และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ // การวางระบบกลไกในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้จัก การรู้จัก และ การรู้เท่าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในทุกระดับ//การเปิดพื้นที่แห่งการบ่มเพาะสื่อ (media lab) ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสื่อสาร ที่ร่วมกันพัฒนา “คลังปัญญาของแผ่นดิน” อันได้แก่ เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ บนสำนึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการดำรงตนของประชาชนในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม</p> <p>๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย สำนึกแห่งความรับผิดชอบ และด้านมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ // การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน // การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกำกับมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ ทั้ง ในระดับองค์กร ในระดับกลุ่มวิชาชีพ และในสภา</p>	<p>ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม (ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การใช้เวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอตัวอย่างของ การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์)</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		ระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน//การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ		
๙	ด้านสังคม	๕ การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน	ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์)	ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ // เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันร้องเรียนการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด // การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ประกอบการ //เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

**เป้าหมาย**

- ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
- ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
- ๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

**ตัวชี้วัด**

- ๑ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ ๑๐ ที่จนที่สุดไม่เกิน ๑๕ เท่า
- ๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ำกว่า ๐.๖๐
- ๓ พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด
- ๔ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐

**ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ**

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๓	ด้านกฎหมาย	<p>๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม</p> <p><b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>๒) มีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ</p>	<p>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</p> <p>๑.๒ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง)</p>	<p>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</p> <p>๑.๘สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (เน้นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน)</p>
		<p>๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสำคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน</p> <p><b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายนำความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย</p> <p>๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการเสนอกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง</p> <p>๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ</p>		

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานทำหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย</p> <p>๔) มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น</p> <p>๗) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว</p>		
๔	ด้านยุติธรรม	<p>๒ การพัฒนาโลกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค</p> <p>๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน</p> <p>๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค</p> <p>๓ การพัฒนาโลกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง</p> <p>๒) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจำคุกกักขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔) จำเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b></p> <p>๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (เน้นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน)</p>	
๕	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๑.๑ ผลผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน</li> </ul> <p>๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ</li> </ul> <p>๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล (ขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ //ใช้ Big Data ภาคเกษตร //พัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming//พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b></p> <p>๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b></p> <p>๓.๓สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p><b>๒.๒ การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน</b> (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )</p> <p><b>๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดตั้งสำนักงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ</li> <li>● การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม</li> <li>● การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน</li> <li>● ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)</li> <li>● เงินบำนาญ ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ</li> <li>● การบริหารจัดการเก็บภาษี ควรมีการพิจารณารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้</li> <li>● ระบบภาษี ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการทำให้ผู้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น</li> <li>● การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน</li> <li>● การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำ</li> </ul>	<p>ศักยภาพของเกษตรกรฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น)</p> <p>๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง)</p> <p>๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (โดยการจำกัดการถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน)</p>	<p>ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน</p>
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b></p> <p>๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (โดยการจำกัดการถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน)</p>	
๗	ด้านสาธารณสุข	<p>๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อกำหนด ขับเคลื่อน ติดตาม กำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับสภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน //มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน ติดตามกำกับประเมินผล โดยดำเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ กระจายอำนาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b></p> <p>๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา (โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการ</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๓ <b>กำลังคนสุขภาพ</b> สัดส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคล้องกับระดับการพัฒนา//ความเหลื่อมล้ำของการกระจายบุคลากรสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพลดลง และไม่มีพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ //องค์กรและหน่วยงานในระดับต่างๆ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ จัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนาและกำหนดนโยบาย //พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในระบบดิจิทัล และกระจายอำนาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร</p>	กระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล)	
		<p>๔ <b>ระบบบริการปฐมภูมิ</b> ให้บริการและระบบบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์ //สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อให้บริการปฐมภูมิ มีการให้บริการ ระบบบริการมีความสมบูรณ์ โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ //การพัฒนาาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี //การพัฒนาด้านการเงินการคลัง //การพัฒนากำลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ และการพัฒนากลไกอภิบาลระบบ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b> ๑.สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา (โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล)</p>
		<p>๖ <b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b> ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน //การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้จากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐานดำเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ ทบทวนโครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน //ปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน //พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน</p>		
		<p>๗ <b>การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</b> พัฒนาระบบงาน P&amp;P ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ ปรับปรุงโครงสร้างการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค //ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค //ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย //พัฒนากำลังคนด้าน P&amp;P //พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
		<p>๘ <b>ความรู้ด้านสุขภาพ</b> ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง //สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมที่ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ในสังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ</p>		
		<p>๙ <b>การคุ้มครองผู้บริโภค</b> แนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ //จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการ</p>		

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>บริการด้านสุขภาพ และสร้างเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ</p> <p><b>๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ</b> ประชาชนมีระดับความรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และใช้บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม // มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ // ค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับที่การคลังของประเทศสามารถรองรับได้ // สถานพยาบาลใช้กรอบแนวคิดการจัดบริการที่เน้นความคุ้มค่า โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ กำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสำหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสำหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ // คุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน // พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ และ จัดทำกฎหมายสำหรับการอภิบาลการคลังระบบหลักประกันสุขภาพ</p>		
๘	ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p><b>๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ ด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งดำเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย สำนึกแห่งความรับผิดชอบ และด้านมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ // การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน // การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และกำกับมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ ทั้ง ในระดับองค์กร ในระดับกลุ่มวิชาชีพ และในสภาระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน// การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ</p> <p><b>๔ การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การพัฒนาส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ // การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองการทำธุรกรรมออนไลน์ของประชาชน และปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต// การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการงานด้านการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ และการระงับการเผยแพร่ข้อมูล-ข้อความที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งระบบแจ้งกลับ และการเยียวยาผู้เสียหายจากภัยทางออนไลน์// การจัดทำกลไกการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ// มาตรการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์// ระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b></p> <p>๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ (พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ)</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
๙	ด้านสังคม	<p>๑ การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ //องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม //ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ//เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</b> ๑.๕สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม</p>	
		<p>๒ การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ปลอดภัยข้อจำกัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้</p>	<p>๑.๖ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง</p>	
		<p>๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม //มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร //พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการดำเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b> ๓.๖สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ (พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ)</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b> ๓.๕สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน</p> <p><b>ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง</b> ๔.๔สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน</p>
		<p>๔ การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) // ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน // ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยกระทบต่างๆ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b> ๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและตั้งพลังของภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p><b>ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง</b> ๔.๔สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๕ การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b>            ๓.๑สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ</p>	

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

- ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
- ๒ พื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ
- ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
- ๔ ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

- ๑ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ ได้แก่ ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕
- ๒ พื้นที่เขาค้างคาว หาดทองเที่ยวและแนวปะการัง แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูแลกรักษา น้ำเสียได้รับการบำบัดและขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขอนามัย ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
- ๓ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น ระบบการจัดการเชิงคุณภาพของภาคการท่องเที่ยว ระบบจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ ความมั่นคงน้ำในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ ๘ กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนับสนุน
- ๔ การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุกภาคส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดอนาคตประเทศ

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล สำหรับรองรับการให้บริการ/การทำงานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการชำระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยกำกับ สามารถนำระบบดิจิทัลไปใช้ในการทำงาน และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง // มีการนำระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กำหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย สำหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน วางแผนและตัดสินใจ และให้มีการบูรณาการข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลสถิติแห่งชาติที่มีความสำคัญ ข้อมูลรายสาขา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ำ ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ เช่น แผนและงบประมาณ กำลังคนภาครัฐ เป็นต้น ข้อมูลระดับจังหวัด		ประเด็นที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
๕	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๑.๑ ผลผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● อุตสาหกรรมเกษตร</li> <li>● อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ</li> </ul> <p>๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ เกษตรกรทั่วประเทศ เข้าใจ และหันมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น</li> <li>● การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร</li> </ul>	<p><u>ประเด็นที่ ๕</u> พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ</p> <p>๕.๒ เพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบ ในกรใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๑</u> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว</p> <p><u>ประเด็นที่ ๔</u> พัฒนาพื้นที่เมืองชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ</p> <p>๔.๑ จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ</p> <p><u>ประเด็นที่ ๕</u> พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบบบูรณาการ</p>
๖	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	<p>๑ ทรัพยากรทางบก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ //สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน //มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าไม่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ</li> <li>● ทรัพยากรดิน ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์</li> </ul>	<p><u>ประเด็นที่ ๑</u> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว</p> <p>๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มี</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ทรัพยากรแร่</b> // ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน // การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรมและคำนึงถึง // คุณภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน/ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม</li> </ul>	ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	
		<p><b>๒ ทรัพยากรน้ำ</b> // สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำ//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำต้นทุน รวมทั้งระบบการกระจายน้ำ //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ //ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว</p> <p>๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (โดยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๕</b> พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน)</p>	
		<p><b>๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b> // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ //มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๒</b> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด)</p>	
		<p><b>๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ</b> // ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ//ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีทิศทางที่ชัดเจน ในการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว</p> <p>๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๔</b> พัฒนาพื้นที่เมืองชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>Thailand ๔.๐ และยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน // ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด</p>	<p>๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ปันฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p>
		<p><b>๕ สิ่งแวดล้อม</b> // ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน // การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน // ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมลพิษทำให้เกิดความไว้วางใจและความสำเร็จในการลดมลพิษ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ ๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <b>ประเด็นที่ ๓</b> สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ <b>ประเด็นที่ ๔</b> พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๔.๓ จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้ำเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๕</b> พัฒนาคความมั่นคงน้ำพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>
		<p><b>๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> // มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม // ลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ // สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน // การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๖</b> ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๔</b> พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐ</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
			<p>สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ๖.๔ พัฒนา และดำเนินโครงการที่ ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนด อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล</p>	<p>ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม</p>
๗	ด้านสาธารณสุข	<p>๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง //สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมที่ ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้แผนงาน/ โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ //พัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก การขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ ภูมิอากาศ ๓.๔ พัฒนา และสร้าง ระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ</p>
๑๐	ด้านพลังงาน	<p>๔ <b>โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มี การปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความ เสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า กำลัง ผลิตสำรองที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ กระจายระบบผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ ผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้าน ระบบไฟฟ้า รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ</p> <p>๗ <b>ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // นำก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลาย ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน //นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด</p> <p>๘ <b>ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา</p>	<p>ประเด็นที่ ๕ <b>พัฒนาความมั่นคงน้ำ</b> พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้ พลังงาน</p> <p>ประเด็นที่ ๕ <b>พัฒนาความมั่นคงน้ำ</b> พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ</p>	<p>ประเด็นที่ ๕ <b>พัฒนาความมั่นคงน้ำ</b> พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		พลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ	<b>สิ่งแวดล้อม</b> ๕.๓ พัฒนาคาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน	
<b>๑๐ แนวทางส่งเสริมและจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก // แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน // มีโรงไฟฟ้าขยะที่ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง/กำจัดผิดวิธี // เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง				
<b>๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง // เกิดการจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์)	<b>ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ</b> ๓.๑ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก			
<b>๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)	<b>ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมืองชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ</b> ๔.๑จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ อย่างเป็นเอกภาพ			



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

*เป้าหมาย*

- ๑ ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น หรือถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินงาน รวมทั้งลดการแข่งขันกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม
- ๓ การทำงานมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
- ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร้อมทั้งการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
- ๕ กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมของประเทศ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างถ่วงน้ำหนัก ความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ

*ตัวชี้วัด*

- ๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสำรวจของ International Institute for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก
- ๓ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
- ๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูง

**ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ**

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๑	ด้านการเมือง	๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก		ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>การครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีสำนึก ความเป็นพลเมือง //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลสันนิบาต //เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ //เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</p> <p><b>๓ การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น//ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น //ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น//ให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับการกิจ</b></p> <p>๓.๓ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น (ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่)</p>	<p>เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น)</p>
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	<p><b>๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวเพื่อให้จดจำ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล //การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล /คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กำหนด //การให้ข้อมูลและคำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ //การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสารซ้ำซ้อน สามารถดำเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้</p> <p><b>๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลสำหรับรองรับการให้บริการ/การทำงานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการชำระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ</b> และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน)</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>หน่วยกำกับ สามารถนำระบบดิจิทัลไปใช้ในการทำงาน และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง // มีการนำระบบดิจิทัลสำหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กำหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย สำหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน วางแผนและตัดสินใจ และให้มีการบูรณาการข้อมูล ดังนี้ <i>ข้อมูลสถิติแห่งชาติที่มีความสำคัญ ข้อมูลรายสาขา</i> เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ำ <i>ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ</i> เช่น แผนและงบประมาณ กำลังคนภาครัฐ เป็นต้น <i>ข้อมูลระดับจังหวัด</i></p>		
		<p><b>๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด ระบบการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถยุบเลิกปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในกระทรวง (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance) // ทบทวนบทบาทภาครัฐ ทั้งในส่วนของภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกระบวนการ ระยะเวลาในการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมให้มีขีดสมรรถนะรองรับภารกิจในอนาคต และปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป // ทบทวนภารกิจหลักของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน โดยให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามาทำแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ทำภารกิจที่แข่งขันกับภาคเอกชน และลดบทบาท สำหรับภารกิจรอง เน้นการจ้างเหมาและการทำงานแบบจัดบริการร่วม // พัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหาร และสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางพระราชรัฐ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าที่จำเป็น ไม่ซ้ำซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่และทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ // ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทส่วนภูมิภาค เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ // ยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น // ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดตั้งและยุบหน่วยงานให้มีความคล่องตัว การนำไปปฏิบัติตามความเหมาะสม // ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหาร การจัดทำค่าขอและอนุมัติงบประมาณให้กระชับ สอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ</b> ๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ)</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก สร้างกลไกการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ</p> <p><b>๔</b> <u>กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ</u>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // ภาครัฐมีกำลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่สำคัญแก่ประชาชน และพร้อมผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ // ขนาดกำลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว // กำลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผันผวน // กำลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ // ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด // มีการบูรณาการฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐทุกประเภทสำหรับการกำหนดนโยบายกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ // มีกลไกการบูรณาการนโยบายกำลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกำลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ</p> <p><b>๕</b> <u>ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคณิศคนเก่งไว้ในภาครัฐ</u>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากขึ้น // ระบบและรูปแบบการจ้างงานที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ // กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธารณะ // ระบบการประเมินและการบริหารผลงานมีความเข้มแข็ง ความเป็นธรรม และสามารถคัดกรองและพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ // ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่างวัย และพื้นที่ปฏิบัติงาน // บูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง // ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้นำที่เป็นตัวอย่าง สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง // ภาครัฐมีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลง // ทุกกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม โดยมีระบบพิทักษ์คุณธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน // บุคลากรภาครัฐมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับการดำรงตำแหน่งสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ // บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้าและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ // นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และเลื่อนตำแหน่ง และการโยกย้าย</p> <p><b>๖</b> <u>การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกชั้นตอน</u>  <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนที่เป็นดิจิทัลในทุก</p>	<p>ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง</p> <p>๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม</p> <p>๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ</p> <p>ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง</p> <p>๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม</p> <p>๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ</p> <p>ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ขั้นตอน มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย</p>	
๓	ด้านกฎหมาย	<p><b>๑</b> มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีการตรากฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ตลอดจนการเปิดเผยผลการดำเนินการต่อสาธารณะ ซึ่งมีความชัดเจนและสามารถบังคับให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒) มีกลไกตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมีการจัดทำระบบสารสนเทศกลางเพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการดำเนินการและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และการกำหนดโทษทางอาญา ที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นกฎหมายที่ดี</p> <p><b>๒</b> ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีกลไกทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์</p> <p>๒) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน</p> <p>๓) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน</p> <p><b>๓</b> มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>๒) มีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรา กฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>๒) มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบกฎหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๗</u> กฎหมายมีความ สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง</p>	
		<p>๕ พัฒนาระบบการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบ เวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) กระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่ หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นมีความสมบูรณ์ มีคำอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน</p> <p>๒) กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่ตรวจ พิจารณาเป็นกฎหมายที่ดี เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม</p> <p>๓) มีกลไกรองรับการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีกลไกรองรับการจัดทำและตรวจ พิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องมีเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศหรือตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๗</u> กฎหมายมีความ สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ออกแบบ กฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อ แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม</p> <p>๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ กฎหมาย</p>	
		<p>๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสำคัญและจัดให้มี กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน <u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายนำความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมา พิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย</p> <p>๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการเสนอ กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง</p> <p>๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานทำหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนใน การจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย</p> <p>๔) มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความ ช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๗</u> กฎหมายมีความ สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง</p>	



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย</p>	
		<p>๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลิตบัตินที่ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ</p> <p>๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p>
		<p>๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้ ระบบการให้บริการดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีหลายภาษา และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยมีรูปแบบ “๔ ท.” อันได้แก่ “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา” รวมทั้งมีกฎหมายรองรับการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</p> <p>๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้</p>	
		<p>๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <b>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</b></p> <p>๑) มีกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๒) มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๓) มีกฎหมายเปลี่ยนโทษทางอาญาที่มีการจำคุกและปรับ และสามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้ โดยให้เปลี่ยนมาตรการการลงโทษอาญาดังกล่าวเป็นโทษปรับทางปกครอง</p> <p>๔) การศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลนำจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างความ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น</p> <p>๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		เป็นธรรมและเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน		
๔	ด้านยุติธรรม	<p><b>๑</b> การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า</p> <p><u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ประชาชนผู้มีรอคดีได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๒) ประชาชนผู้มีรอคดีสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p><b>๒</b> การพัฒนาไกลช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม</p> <p><u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ประชาชนผู้มีรอคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค</p> <p>๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน</p> <p>๓) ประชาชนผู้มีรอคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค</p> <p><b>๓</b> การพัฒนาไกลการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p><u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u></p> <p>๑) ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง</p> <p>๒) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจำคุกกักขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔) จำเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ</p> <p><b>๔</b> การปรับกระบวนการทัศนในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นธรรมในสังคม</p> <p><u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนการทัศนในการบริหารงานยุติธรรม // ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้นจากการปรับกระบวนการทัศนในการ</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๑</u> ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</p> <p>๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค</p> <p><u>ประเด็นที่ ๔</u> กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p><u>ประเด็นที่ ๗</u> กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น (มุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ)</p> <p><u>ประเด็นที่ ๘</u> กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๔</u> ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง</p> <p>๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ</p> <p>๔.๒พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย</p>



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>บริหารงานยุติธรรม // การแก้ไขปัญหาสาเหตุโดยการบังคับใช้กฎหมายสาเหตุติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ // การกระทำผิดซ้ำลดลง // การกำหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการทำความผิด // การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ // การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก)</p>	
		<p>๕ การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การสอบสวนคดีอาญามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง โปร่งใส// ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีได้รับความยุติธรรมและหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง</p>		<p>ประเด็นที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก)</p>
		<p>๖ การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดขาดอายุความ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ คดีไม่ขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟ้องคดี</p>	<p>ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ๑.๑การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค ประเด็นที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	
		<p>๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p>	<p>ประเด็นที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค</p>	

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๑) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา</p> <p>๒) ผู้เสียหาย/ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ</p>	<p>มีความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก)</p>	
		<p>๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p> <p>๑) หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล มีระบบการตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพนำเชื่อถือ และมีอิสระอย่างแท้จริง</p> <p>๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓) พนักงานสอบสวนมีทักษะในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๔) การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีมีมาตรฐาน</p> <p>๕) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชเพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๘</b> กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น กลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม)</p>	
		<p>๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่ง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p> <p>๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p> <p>๒) บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติและค่านิยมในการบริการประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๓) การจัดระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๘</b> กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น กลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรมเคารพและยึด มั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม</p> <p>๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง</p>	
		<p>๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๘</b> กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย</p> <p>๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคติ ได้รับความยุติธรรมจากการดำเนินคดีพาณิชย์ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ</p> <p>๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน</p>		<p>ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง นำเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก)</p>
๕	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๑.๑ ผลผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดทำแผนงานสำหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมบริการของภูมิภาค CLMV</li> <li>● อุตสาหกรรมเกษตร</li> <li>● อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องดำเนินการ ๓ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการประชาสัมพันธ์อาหารไทย</li> <li>● อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ</li> <li>● อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ</li> <li>● อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล</li> <li>● อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและพัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์หรือผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา</li> <li>● อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งด้านสถานพยาบาล จำนวนแพทย์และพยาบาล และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)</li> <li>● การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา</li> </ul>		<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> ภาครัฐมีขนาดเล็ก เหมาะสมกับการกิจ (มีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม)</p> <p><b>ประเด็นที่ ๔</b> ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีด สมรรถนะสูง</p> <p>๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา ประเทศ (ปรับโครงสร้าง และ ระบบบริหารงานราชการใหม่ใน รูปแบบที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การ เป็นสำนักงานสมัยใหม่ นำไปสู่การ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง)</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และจำเป็นต้องมีการสร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data</li> <li>● การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อำนวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกันได้ ไม่ว่าจะในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจากกฎเกณฑ์และนโยบายที่ปกป้องผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งจากการแข่งขัน</li> </ul> <p><b>๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค</li> <li>● Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย</li> <li>● พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค</li> <li>● ศูนย์วิจัยและพัฒนา</li> <li>● ขจัดอุปสรรคทางการค้า</li> <li>● ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ</li> <li>● พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค</li> </ul> <p><b>๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัยพัฒนา</li> <li>● ตั้งศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ</li> <li>●</li> </ul>		
		<p><b>๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม</b></p> <p><b>๒.๒ การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน</b> (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร // การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน // การพัฒนาธุรกิจชุมชน // การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ (มีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม)</p>
		<p><b>๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ</b></p> <p><b>๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า หรือ ๒๕๖๕</b> รัฐวิสาหกิจไทยควรจะมีการปฏิรูปโดยมีเป้าหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ทำพันธกิจหลักที่ควรทำ มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ</li> <li>๒) ทำอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน</li> </ol>		<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ (มีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม)</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๓) ทำอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล</p> <p>๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด</p> <p><b>๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)</b> ควรจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่ กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการบูรณา การและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อาจพิจารณา ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีความพร้อมมารวมอยู่ในสำนักงาน ำ นี้ ในการจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม แห่งชาติ” นี้ ควรดำเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ .....”</p> <p><b>๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs</b> มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ // เศรษฐกิจไทยจะ SME มีอาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ // SME ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดทำคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาครัฐกิจให้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล ภาครัฐในการนำไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p><b>๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ</b> มีระบบประเมินผลการ พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ได้ มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p>		
๖	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	<p><b>๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ// สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> ภาครัฐที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</p> <p>๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
				การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ )
๗	ด้านสาธารณสุข	<p>๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อกำหนด ขั้วเคลื่อน ติดตาม กำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับสภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน //มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน ติดตามกำกับประเมินผล โดย<i>ดำเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ</i> คือ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ //กระจายอำนาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ //ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม/บุคลากรในระบบสุขภาพมีความเข้าใจประโยชน์ และข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผู้บริหารนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบอย่างสม่ำเสมอ //การส่งต่อผู้ป่วยมีการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ //มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพได้จริง //มีกลไกอภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ โดย<i>ดำเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ</i> คือ พัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัลและการสนับสนุนของระบบบริการสุขภาพ //จัดตั้งระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ //การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ</p>		<p><u>ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</u></p> <p>๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ )</p>
๘	ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ</p> <p><u>เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์</u> //รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องครอบคลุมหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการรวมกลุ่มร่วมดำเนินการในระดับภาคส่วน (Sector) //การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทา //สาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ//การบูรณาการหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และเนื้องานงานด้านข้อมูลเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ให้เกิดเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ</p>		<p><u>ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</u></p> <p>๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้</p>

	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การบูรณาการการบริหารจัดการระบบ กลไก และการกระบวนกรนำเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน // การจัดตั้งระบบคลังข้อมูลข่าวสารความรู้อัจฉริยะ (Intelligence –Information/Knowledge Center System) และการพัฒนาบุคลากรของรัฐในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล // การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางจัดระบบการเชื่อมโยงช่องทางช่องทางทางการร้อเรียน – การประสานงานด้านการติดตาม-และการตอบรับผลการร้อเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>		<p>(มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ )</p>
๙	ด้านสังคม	<p>๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม // มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร // พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการดำเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๑</b> ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส</p> <p>๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้</p> <p><b>ประเด็นที่ ๒</b> ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่</p> <p>๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ</p>
๑๐	ด้านพลังงาน	<p>๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดการ ผลิต ขนส่ง จำหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกที่มี</p>		<p><b>ประเด็นที่ ๓</b> ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ (มีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม)</p>



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรง กับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อม กับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายได้ตามแผนที่กำหนด // ต้องมีกติกากฎ (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน-กำกับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ // ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>		
		<p><b>๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน// เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็หน่วยงานหลักในการนำข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน</p>		<p><u>ประเด็นที่ ๑</u> ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้</p>
		<p><b>๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการดำเนินการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การพัฒนาโรงไฟฟ้า และสร้างความตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญด้านพลังงาน //องค์กรพัฒนาเอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น // ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่</p>		<p><u>ประเด็นที่ ๒</u> ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ๒.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
		<p><b>๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // กิจการไฟฟ้าทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน // ส่งเสริมและจัดทําระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจำหน่าย // ส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail)</p>		<p><u>ประเด็นที่ ๓</u> ภาครัฐมีขนาดเล็กเหมาะสมกับภารกิจ ๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ</p>
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p><b>๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้</p>	<p><u>ประเด็นที่ ๒</u> ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ๒.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม</p>	



	ปฏิรูปด้าน	เรื่องและประเด็นการปฏิรูป	สอดคล้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องโดยอ้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
		<p>เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ // เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม // ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันร้องเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสดเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด // การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ประกอบการ // เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพตติมิชอบ</p>	<p>ร่วมมือกันในการป้องกันกรทุจริตและประพตติมิชอบ</p> <p>๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ</p>	
		<p><b>๒ ด้านการป้องปราม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ได้อย่างแท้จริง // ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดกรทุจริตและประพตติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต</b></p> <p>๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p>	
		<p><b>๓ ด้านการปราบปราม</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพตติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพตติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม</p>	<p>๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ</p>	
		<p><b>๔ ด้านการบริหารจัดการ</b> เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพตติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต กลยุทธ์ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน // ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ // จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) // การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา</p>	<p><b>ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดกรทุจริตและประพตติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต</b></p> <p>๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ</p>	